



ประกาศจังหวัดนครปฐม

ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕

เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ตามที่จังหวัดนครปฐมได้มีประกาศฉบับที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับ
มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มีการปรับมาตรการสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมเพื่อเปิดดำเนินการภายใต้มาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไปแล้ว นั้น

โดยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่คลี่คลายลง
จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในจำนวนที่ลดลง อีกทั้งประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากร
ทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ อันเป็นผลมาจาก
การบริหารจัดการและควบคุมการระบาดของฝ่ายสาธารณสุขและพนักงานเจ้าหน้าที่ ภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ประกอบกับข้อมูล
ที่ฝ่ายสาธารณสุขได้รายงาน ว่า ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ แม้จะตรวจพบ
ผู้ติดเชื้ออยู่บ้างแต่มีจำนวนน้อยและสามารถควบคุมได้ จึงมีได้เป็นปัจจัยที่มีผลให้การติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกที่หลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายนโยบายการป้องกัน
และควบคุมโรคและเปิดประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับ
การบังคับใช้บรรดามาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๗) ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และ
คำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงมีประกาศผ่อนคลายนโยบายการควบคุม
แบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม ดังนี้

๑. มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การจัตระบบ ระเบียบ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑.๑ กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป แต่ไม่เกินห้าร้อยคน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมยื่นคำขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่จัดกิจกรรม ก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้นายอำเภอ โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนที่จะอนุญาตในการจัดกิจกรรม และมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้วในช่วง ๑ - ๓ เดือน

๑.๒ กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าร้อยคนขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมยื่นคำขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่จัดกิจกรรม ก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนที่จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาในการจัดกิจกรรม และมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่แสดงหลักฐานว่าบุคคลนั้นได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ควบคู่กับหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม โดยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้วในช่วง ๑ - ๓ เดือน

๒. มาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจเพื่อการให้บริการประชาชน

๓. มาตรการการเปิดภาคเรียน ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ และเงื่อนไขจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่อยู่ภายใต้มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลตามข้อ ๑. ซึ่งให้นายอำเภอ โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี เฉพาะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ทั้งนี้ กิจกรรมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้บังคับใช้มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลตามข้อ ๑.

/ในการขออนุญาต...

ในการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาคารหรือสถานที่ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ก่อนการใช้อาคารหรือสถานที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่ซึ่งอาคารหรือสถานที่ตั้งอยู่ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการที่หน่วยงานทางราชการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการพิจารณาการอนุญาตให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมทราบด้วย

ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาของสถานบันการศึกษาทุกประเภท ตามหลักมาตรการ ๖ หลัก ๖ เสริม ๗ เข้ม (หลัก ๖-๖-๗) พร้อมทั้งมาตรการความปลอดภัยเปิดเรียนรูปแบบ Onsite ด้วยหลักการ Sandbox Safety Zone in School (หลัก ๓T๑V) ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔. การปรับมาตรการแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้บรรดาสถานที่ กิจการหรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ตามประเภทของกิจการ กิจกรรม ตามระดับความเสี่ยง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และยังคงให้ใช้มาตรการป้องกันโรค โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ และขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVID-19) ได้แก่ การออกจากบ้านเมื่อจำเป็น เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยทานอาหารร้อนหรือปรุงสุกใหม่และทานแยกสำหรับ หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงควรตรวจด้วย ATK หรือไปตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนไขเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งมาตรการที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนี้

๔.๑ ห้ามมิให้เปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เว้นแต่เปิดให้บริการในรูปแบบร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น โดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ ยื่นคำขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอตรวจสอบและประเมินความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี ทั้งนี้ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และการจัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

๔.๒ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร สามารถเปิดดำเนินการได้ และให้จัดการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริเวณภายในและโดยรอบของร้าน สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา และห้ามมีการบริโภคหรือจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลังเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด โดยสถานประกอบการดังกล่าวต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระดับ SHA Plus ขึ้นไป หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย หรือได้มีการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับการแสดงดนตรีในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้สามารถทำได้ โดยผู้แสดงต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ให้บริการ และให้นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากากผ้าได้ขณะทำการแสดง ทั้งนี้ ห้ามไม่ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มยินยอมหรือปล่อยให้ผู้ใช้บริการเดินหรือจัดให้มีการเต้นอันจะก่อให้เกิดความแออัดและภาวะไร้ระเบียบได้

ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริเวณภายในและโดยรอบของร้าน

๔.๓ สถานที่เล่นกีฬา สนามกีฬา ลานกีฬา สระน้ำ หรือสถานที่จัดแข่งขันกีฬา สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลตามข้อ ๑. โดยเฉพาะกีฬาในร่ม ผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันต้องไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของจำนวนผู้ชมที่จุในสถานที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ให้กำหนดการเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เว้นแต่นักกีฬาที่ลงแข่งขันในสนาม) ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร และสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอีกหนึ่งชั้นตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด

๔.๔ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ

๔.๕ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมร้านทำเล็บ และร้านสัก สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ

๔.๖ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๔.๗ สถานที่ออกกำลังกาย ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๔.๘ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ โดยเว้นระยะห่างที่นั่งต้องไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร หรือตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้น โดยให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ในระหว่างการชมภาพยนตร์ มหรสพ การแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรมหรือการแสดงพื้นบ้านดังกล่าว

๕. สำหรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔. ให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ในเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่ยังคงใช้บังคับอยู่ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอดส่อง เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินมาตรการของผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่และการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดขึ้น หากผู้ร่วมงานหรือประชาชนพบว่าการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กำหนดให้สามารถดำเนินการได้ มิได้ปฏิบัติตามหรือย่อหย่อนการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อน สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตักเตือน และให้คำแนะนำเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไปได้

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการ ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเด็ดขาดหรือพิจารณาสั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราวทันที แล้วแต่กรณี

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหรือมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุขหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม